

เล็ง'นครปฐม'ที่สำรองศูนย์ฝึกบอลล

●หากวิตตั่งที่'มวกเหล็ก'เพราะปัญหาเยอะ

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เตรียมดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ซึ่งติดต่อกองกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ขอใช้พื้นที่ 150 ไร่ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีข่าวว่า "บ๊วก้อง" ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ระบุว่า การใช้พื้นที่แห่งนี้ยังใช้เวลาอีกพอสมควร ต้องถามความเห็น และรอการพิจารณาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าสามารถเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งบจากเดิมทำสนามกอล์ฟ เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลได้หรือไม่ เพราะ กกท.เซ็นเอ็มโอยูกับกรมทางหลวงเอาไว้ว่าจะก่อสร้างเป็นสนามกอล์ฟ นอกจากนี้ กกท. ยังต้องเจรจากับกรมธนารักษ์ เจ้าของพื้นที่ด้วย อย่างไรก็ตาม ในรายชื่อสภาการมการชุดใหม่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มีนาย ยุทธนา หิยมการุณ ร่วมเป็นสภาการมการอยู่ด้วยนั้น

ล่าสุด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ที่เพิ่งได้รับเลือกจาก สโมสรสมาชิค ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ สมัยที่ 2 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ กล่าวว่า โครงการนี้ได้ประสานงานกับ กกท.เมื่อเดือนเมษายน 2562 เห็นว่าที่ดินผืนนี้เหมาะสม จึงทำหนังสือขอใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ปี และได้รับการตอบจาก กกท.ว่ายินยอมให้ใช้พื้นที่ ส่วนเรื่อง ที่ กกท.ต้องประสานหน่วยงานอื่นก่อนนั้น ได้ทราบอยู่แล้ว แต่ กกท.ระบุว่าให้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯดำเนินการสำรวจ

พื้นที่คู่ขนานไปกับที่ กกท.จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้กลุ่มคิงเพาเวอร์จะสนับสนุนงบประมาณ 500 ล้านบาท ขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ให้เงินช่วยเหลือตามโครงการของฟีฟ่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60 ล้านบาท)

"บ๊วก้อง" กล่าวต่อว่า สมาคมได้ลงสำรวจเปิดพื้นที่ ซึ่งพื้นที่มีลักษณะสนามกอล์ฟที่สร้างไม่เสร็จ ขณะเดียวกันได้ทำหนังสือสอบถามถึง กกท.เป็นระยะ ถึงความคืบหน้าการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้พื้นที่ และบอกว่ายินดีช่วยประสานงาน รวมทั้งให้ข้อมูล แต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยัน เป็นหนังสือกลับมา ดังนั้น สมาคม ยังทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ เพราะขั้นตอนจากนี้คือการสำรวจออกแบบ โครงการใหญ่ๆ แบบนี้ต้องใช้เงินนับ 10 ล้านบาท เกรงว่าทำไปแล้วจะใช้พื้นที่ไม่ได้ จะเสียเงินเปล่าๆ

พล.ต.อ.สมยศกล่าวในตอนท้ายว่า โครงการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลฯยังต้องทำให้ได้ ซึ่งโอกาสใช้พื้นที่มวกเหล็ก ถึงตอนนี้ถือว่า 50-50 แล้ว จึงได้เตรียมทางเลือกอื่น โดย 2 สัปดาห์ก่อนนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล เลขาธิการสมาคม ทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอใช้พื้นที่ว่างเปล่าที่วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ไปด้วย ซึ่งเป็นอีกทางเลือก หากผลการใช้พื้นที่ที่มวกเหล็ก